



ข่าวประจำวัน ทอ.

กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์(เพื่อพลาง) สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

ปีที่ ๖๔ ฉบับที่ ๑๖๔ วันอังคารที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑



พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เข้าร่วมการประชุมผู้บัญชาการทหารอากาศอาเซียน ครั้งที่ ๑๕ (15th ASEAN Air Chiefs Conference : 15th AACC) ระหว่างวันที่ ๓๑ สิงหาคม - ๒ กันยายน ๒๕๖๑ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

“กองทัพอากาศเคียงข้างประชาชน”

ติดตามข่าวประจำวัน ทอ. หรืออ่านย้อนหลังได้ที่ www.rtaf.mi.th/th/Pages/DailyNews.aspx





การประชุมผู้บัญชาการทหารอากาศอาเซียน ครั้งที่ ๑๕
(15th ASEAN Air Chiefs Conference : 15th AACC)



พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เข้าร่วมการประชุมผู้บัญชาการทหารอากาศอาเซียน ครั้งที่ ๑๕ (15th ASEAN Air Chiefs Conference : 15th AACC) ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ ๓๑ สิงหาคม - ๒ กันยายน ๒๕๖๑ โดยกองทัพอากาศสิงคโปร์เป็นเจ้าภาพ สำหรับการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศอาเซียน ทั้ง ๑๐ ประเทศ ในหัวข้อ **“การเสริมสร้างมิตรภาพที่เข้มแข็งและเพิ่มพูนความมั่นคงในภูมิภาค”** หรือ **“Strengthening Friendships and Enhancing Regional Security”** ซึ่งนอกจากจะเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ในการบรรยายสรุปจาก ผู้บัญชาการทหารอากาศทั้ง ๑๐ ชาติอาเซียนแล้ว ยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ และความเชื่อมั่นทางทหารที่ดีในภูมิภาคอาเซียนเพื่อการนำไปสู่การเป็นพันธมิตรที่ร่วมกันในการรักษาสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคอีกด้วย ซึ่งในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้บรรยายสรุปหัวข้อ **“Anti-Drone”** ซึ่งถือเป็นความท้าทายของภัยคุกคามความมั่นคงในรูปแบบใหม่ และยังเป็นงานรักษาความปลอดภัยในห้วงอากาศ ซึ่งเป็นหน้าที่ของกองทัพอากาศในการรับผิดชอบ ทั้งนี้ กองทัพอากาศได้มีการดำเนินการกำหนดนโยบายแนวทางการปฏิบัติและจัดสรรอุปกรณ์ในการควบคุมมาอย่างต่อเนื่องการประชุมครั้งนี้ถือเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับ กองทัพอากาศในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งจะเป็พลังที่สามารถนำไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืน

พิธีปิดกีฬานักเรียนชิงถ้วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ครั้งที่ ๔๗ ประจำปี ๒๕๖๑



พลอากาศเอก ยรรยง คັນธสร รองผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีปิดกีฬานักเรียนชิงถ้วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ครั้งที่ ๔๗ ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์)

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ
มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ

<http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/212/T1.PDF>

ผู้แทน ผู้บัญชาการทหารอากาศ ให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรี เดินทางกลับจากประเทศเนปาล



พลอากาศเอก ภาณุพงศ์ เสวยงคะ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารอากาศ ให้การต้อนรับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ เดินทางกลับจาก ประเทศเนปาล โดยเครื่องบินลำเลียงของกองทัพอากาศ เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ท่าอากาศยานทหาร ๒ กองบิน ๖ ดอนเมือง

กองทัพอากาศ จัดผู้แทนเข้าร่วมการประชุมด้านการฝึกศึกษา กองทัพอากาศอาเซียน ครั้งที่ ๕

(5th ASEAN Air Force Education and Training Working Group : 5th AAFET-WG)

กองทัพอากาศ จัดผู้แทนเข้าร่วมการประชุมด้านการฝึกศึกษา กองทัพอากาศอาเซียน ครั้งที่ ๕ (5th ASEAN Air Force Education and Training Working Group : 5th AAFET-WG) ระหว่างวันที่ ๓๑ สิงหาคม - ๑ กันยายน ๒๕๖๑ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ สืบเนื่องจาก กองทัพอากาศสิงคโปร์ในฐานะเจ้าภาพได้จัดการจัดการประชุม ผู้บัญชาการทหารอากาศอาเซียน ครั้งที่ ๑๕ (15th ASEAN Air Chiefs Conference : 15th AACC) และการประชุมด้านการฝึกศึกษา



กองทัพอากาศอาเซียน ครั้งที่ ๕ ซึ่งตลอดระยะที่ผ่านมา กองทัพอากาศอาเซียนทั้ง ๑๐ ชาติ ได้ร่วมกันจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน ช่วยเหลือทางมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ (ASEAN Air Forces Standard Operating Procedure on Humanitarian Assistance and Disaster Relief) สำหรับใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติรับมือภัยพิบัติ ซึ่งเสร็จสมบูรณ์แล้วเมื่อการประชุม ผู้บัญชาการทหารอากาศอาเซียน ครั้งที่ ๑๓ ที่ผ่านมา และได้มีการฝึกการแก้ปัญหาคับการ (Command Post Exercise:CPX) สำหรับ ทดสอบมาตรฐานการปฏิบัติงานช่วยเหลือทางมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ ในการประชุมด้านการฝึกศึกษา กองทัพอากาศอาเซียน ครั้งที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ซึ่งผลของการฝึกฯ เป็นที่น่าพอใจ ซึ่ง กองทัพอากาศอาเซียน ทั้ง ๑๐ ชาติ จึงมีมติเห็นพ้องที่จะพัฒนาการฝึกในรูปแบบการฝึกภาคสนาม (Field Training Exercise:FTX) ต่อไป ในการประชุม AAFET ครั้งที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๑ กันยายน ๒๕๖๒ จะเกิดขึ้นที่ประเทศบรูไน การประชุมครั้งนี้กองทัพอากาศไทยจัดคณะ ผู้แทน ซึ่งเป็นสมาชิกถาวรด้านการฝึกศึกษา จากกรมยุทธการทหารอากาศ และกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เข้าร่วมการประชุม เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยมีเป้าหมายเพื่อร่วมหารือประเด็นต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการประชุม ผู้บัญชาการทหารอากาศอาเซียน ครั้งที่ ๑๖ และการประชุม คณะทำงานด้านการฝึกศึกษา กองทัพอากาศอาเซียน ครั้งที่ ๖ และการฝึก Filed Training Exercise (FTX) เพื่อทดสอบมาตรฐานการปฏิบัติงานช่วยเหลือทางมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ (ASEAN Air Forces Standard Operating Procedure on Humanitarian Assistance and Disaster Relief) สำหรับใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติรับมือภัยพิบัติให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สำหรับประโยชน์ที่ได้รับจากการประชุมครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างการปฏิบัติการด้านการ ช่วยเหลือมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติให้เกิดประสิทธิภาพระหว่างกองทัพอากาศอาเซียนรวมทั้งช่วยเสริม สร้างความสัมพันธ์ ทางทหารที่ดีให้มากขึ้นต่อไป

ผู้แทนกองทัพอากาศ ร่วมแสดงความยินดีกับสถานีวิทยุรายการ จ.ส.๑๐๐ ในโอกาสครบ ๒๗ ปี



นาวาอากาศเอก สุวัฒน์ จตุรงค์พลชาติ รองผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ และคณะ เป็นผู้แทนกองทัพอากาศ ร่วมแสดงความยินดีกับสถานีวิทยุรายการ จ.ส.๑๐๐ ในโอกาสครบ ๒๗ ปี โดยมี คุณวรนุช เย็นชมชื่น ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ สถานีวิทยุรายการ จ.ส.๑๐๐ บริษัท แปซิฟิก คอปเปอร์เซ็น จำกัด

การอบรมผู้รับผิดชอบงานนิรภัยภาคพื้นและเจ้าหน้าที่นิรภัยภาคพื้น กองบิน ๕



นาวาอากาศเอก วุฒิพล อะเมกอง เสนาธิการกองบิน ๕ เป็นประธานในพิธีจัดอบรมนายทหารชั้นสัญญาบัตรรับผิดชอบงานนิรภัยภาคพื้นและเจ้าหน้าที่นิรภัยภาคพื้นของหน่วย กองบิน ๕ ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ สโมสรทหารอากาศ อ่าวมะนาว กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กองบิน ๒๓ ร่วมบริจาคโลหิต และบริจาคอวัยวะให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี



นาวาอากาศเอก สรพัฒน์ เพ็ชรมงคล เสนาธิการกองบิน ๒๓ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ กองบิน ๒๓ ร่วมบริจาคโลหิต และบริจาคอวัยวะให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับคลังเลือดโรงพยาบาลอุดรธานี มีผู้บริจาคโลหิต ๑๑๒ ราย ได้โลหิต จำนวน ๔๔,๘๐๐ ซี.ซี. พร้อมทั้งได้มอบใบประกาศและเข็มผู้บริจาคโลหิตให้กับผู้บริจาคโลหิตครบ ๑ ครั้ง ๗ ครั้ง และ ๒๔ ครั้ง เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารกิจกรรมกองบิน ๒๓ จังหวัดอุดรธานี

กองบิน ๔๖ ออกช่วยเหลือมอบถุงยังชีพและปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเรือนให้พี่น้องประชาชน



นาวาอากาศเอก ภาณุวัตร เรืองประยูร รองผู้บังคับการกองบิน ๔๖ นำกำลังพลจากกองบิน ๔๖ ออกช่วยเหลือมอบถุงยังชีพ และปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน นายเลิศ หาญเมืองใจ ชุมชนหนองบัว เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ บ้านเลขที่ ๓๕๒/๘ ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก